



เวทีสัมมนา
การวิเคราะห์และทบทวน
หลักสูตรการเรียนรู้ IRC -PLE
วันที่ 27-29 มกราคม 2559

ตัวแทนศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) นำด้วย รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพิกพิง ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสังคม ฯ คุณรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้อำนวยการโครงการ CSPP Mr.Saveun Nhim ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และคุณพูลสมบัติ นามหล้า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ได้เดินทางไปสัมมนาการวิเคราะห์และทบทวนหลักสูตรการเรียนรู้ของ IRC - PLE ที่สำนักงาน IRC - PLE อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร โดยมีกิจกรรมด้วยกันสองเรื่องใหญ่ ๆ คือ 1) การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับโครงการ The Project for Local Empowerment (PLE) ภายใต้ International Rescue Committee (IRC) และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาท้องถิ่นและชายแดน 2) แลกเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาตรฐานรับรองโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเดินทางมาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก Dr. Nyunt Naing Thein, COP - PLE คุณHarry Wathittayakul , Partner Development Coordinator - PLE และทีมงาน



ทีม IRC -PLE พาดูบริบทในพื้นที่ก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจบริบทและความจำเป็นที่ต้องมีหลักสูตรเหล่านี้ ทั้งในส่วนแม่ตาวคลินิก ที่มีแพทย์หญิงชินเทีย หม่อง (Dr. Cynthia Maung) แม่พระของชาวกระเหรี่ยงที่เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ และรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่ให้การดูแลเรื่องสุขภาพ การศึกษา ให้กับแรงงานอพยพทั้งพม่า กระเหรี่ยง และคนไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดและใกล้เคียง และยังมีโครงการส่งเสริมบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนาในแรงงานอพยพด้วย นอกจากนี้ ทางทีม IRC ได้พาไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ KAD Eco-Farm Learning Center ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์แทนสารเคมี ในศูนย์มีการส่งเสริมการปลูกพืชผักท้องถิ่น และการจัดการแบบพึ่งตนเองและพึ่งระบบธรรมชาติ



ในเรื่องหลักสูตรมีการหยิบยกบางตัวอย่างของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร (Organization Development Management) หลักสูตรการพัฒนาชุมชน (Community Development Course) การบริหารจัดการการเงินและบัญชี (Financial Management) และหลักสูตรนิเวศเกษตร (Agriculture /Ecology Farming) มีการแลกเปลี่ยน ทบทวนโดยรวม ทั้งแนวคิด วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ขอบเขตการจัดการเรียนรู้ ทั้งเนื้อหา ระยะเวลาและหน่วยกิต โดยได้ข้อสรุปว่า น่าจะมีการเรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการและจัดทำหลักสูตร เพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมชม นักศึกษาฝึกงาน

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เป็นต้นมา นักศึกษาทั้ง 5 คนได้ลงพื้นที่ฝึกงานกับองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ต) สำนักงานภาคอีสาน เครือข่ายสภาอักษกแพง เบื้องคนมหาสารคามร่วมกับสมาคมไทบ้าน และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม (WWF) ซึ่งการฝึกงานของนักศึกษานั้นเป็นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำประชาสังคมในขนาดของโครงการทุนส่วนการพัฒนาประชาสังคมผู้นำใจ (CSPP) และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ ในการลงติดตามเยี่ยมครั้งนี้ นอกจากได้ติดตามความเป็นอยู่แล้ว ได้ติดตามการทำงาน ทั้งในด้านของประสบการณ์ที่ได้ ความสำเร็จ บทเรียน ความท้าทาย และแผนงานก่อนที่จะสิ้นสุดเทอมการฝึกงาน



วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 รศดร. บั้วพันธ์ พรหมพิงพิง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และคุณรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้อำนวยการโครงการ CSPP ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึกงาน น.ส.พรเพ็ญ กงศรี ฝึกปฏิบัติงานกับโครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ภายใต้กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และเข้าร่วมกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 Mr. Saveun Nhim ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และ คุณพลสมบัติ นามหล้า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึกงาน นายศราวุธ ศรีหนองงู และนายวันเฉลิม ข้อม่วง ที่กำลังฝึกงานอยู่กับมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ต) สำนักงานภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับทั้งนักศึกษา ทีมพี่เลี้ยงและทีมผู้บริหารมูลนิธิ ฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 Mr. Saveun Nhim ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และ คุณพลสมบัติ นามหล้า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อเยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึกงานอีกสองคน คือ นางสาวจริยา อันสันเทียะ และนางสาวกฤตยา วรรณศรีสุข ที่กำลังฝึกงานอยู่กับเครือข่ายสภาอักษกแพงเบื้องคนมหาสารคาม โดยมีการให้นักศึกษาฝึกงานใน 2 พื้นที่ พื้นที่แรกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อีกพื้นที่คืออำเภอกวาปีปทุม โดยฝึกกับสมาคมไทบ้าน (ภายใต้สภาอักษกแพง ฯ)

การติดตามเยี่ยมครั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องการทำงานร่วมกับองค์กร และการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับองค์กร นักศึกษาทุกคนต่างรู้สึกยินดี ที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม โดยมีพี่เลี้ยงขององค์กรได้ช่วยแนะนำ สนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน และต้องขอขอบคุณองค์กรภาคประชาสังคมทั้งสามที่ "เมตตา" ให้พื้นที่เรียนรู้กับคนรุ่นใหม่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

